
การลงทุนของตางชาติในลาว

นักลงทุนตางชาติจํานวนมากเขาไปลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทัง้ในรูปแบบของการ

ขยายธุรกิจเพิ่มเติม หรือวาเป็นการเขาไปลงทุนใหม ดังนัน้จํานวนของชาวตางชาติที่เดินทางเขาไปทํางาน หรือนัก

ทองที่ยวชาวตางชาตจึงมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองในชวงหลายปีที่ผานมา อางอิงจากรายงานตลาด

อสังหาริมทรัพยในเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับลาสุด ของคอลลิเออรส อินเตอร

เนชัน่แนล ประเทศไทย

 

สุรเชษฐ กองชีพ ผูชวยผูอํานวยการฝ ายวิจัย จากคอลลิเออรส อินเตอรเนชัน่แนล ประเทศไทย กลาววา “นักลงทุน

จากประเทศเวียดนาม จีน และไทย เป็นนักลงทุนตางชาติที่ลงทุนในประเทศลาวมากที่สุดสามอันดับแรก เพราะทัง้

สามประเทศน้ีมีชายแดนติดกับประเทศลาว นอกจากน้ีแปดในสิบอันดับแรกเป็นนักลงทุนจากประเทศในอาเซียน

แมวาลาวจะไมมีทางออกไปสูทะเล แตวาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางมหาศาล และเศรษฐกิจที่อยูในภาวะขยาย

ตัวในชวงหลายปีที่ผานมา ไดกลายเป็นแมเหล็กชัน้ดีที่ดึงดูดนักลงทุนตางชาติ”

 

รัฐบาลลาวก็ใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนภายในปะเทศ และยังมีการปรับปรุงถนน

ในทกุพื้นที่ในประเทศ เพื่อตองการลดคาใชจายในการขนสงสนิคา และเพื่อใหใชเวลาในการขนสงน อยลง นอกจากน้ี

โครงการขนาดใหญบางโครงการก็อยูระหวางการกอสราง เชน โครงการเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ าในแมน้ําโขง ซึ่ง

เป็นการเพิ่มความเชื่อมัน่ในดานพลังงานใหกับประเทศ อีกทัง้รัฐสภาของลาวยังไดมีการอนุมัติโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงระยะทางยาวประมาณ 420 กิโลเมตร ในเดือนตุลาคม 2555 แตวาความคืบหน าโครงการน้ียังมีไมมาก

นัก นอกจากน้ียังตองการที่จะเชื่อมตอกับประเทศไทย และเวียดนาม โดยอาศัยรถไฟความเร็วสูงอีกเสนทางหน่ึง

จากสะหวันนะเขตไปยังลาวบาวในเวียดนามตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งโครงการน้ีจะชวยสง

เสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษในสะหวันนะเขต และลาวบาว รวมทัง้ในมุกดาหารของประเทสไทยดวย

 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือเขตเศรษฐกิจจําเพาะ

รัฐบาลลาวมีการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดึงดูดการลงทุน โดยสิทธิประโยชน และสิทธิพิเศษดานภาษีนัน้แตก

ตางกันไปตามทําเลที่ตัง้ และวัตถุประสงคในการลงทุน
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“เขตเศรษฐกิจพิเศษเหลาน้ีตัง้อยูตามแนวชายแดนของประเทศลาว เพื่อดึงดูดนักลงทุนทองถิ่น และตางชาติ เกาใน

สิบเขตเศรษฐกิจพิเศษตัง้อยูติดกับชายแดนประเทศไทย และไมไกลจากสะพานมิตรภาพทุกแหง สวนอีกเขตนัน้ตัง้

อยูในใกลกับชายแดนจีนที่หลวงน้ําทา นอกจากน้ี รัฐบาลยังมีแผนที่จะเพิ่มจํานวนของเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น 41

แหงภายในปีพ.ศ.2563” สุรเชษฐ อธิบาย

 

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพยในเวียงจันทน

 

จํานวนของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาลาวในปีพ.ศ.2555 มีประมาณ 3 ลานคนมากกวาปีพ.ศ.2554 และสูงที่สุด

เทาที่มีการบันทึกมา เน่ืองจากนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาลที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาไดมาก

ขึ้น เชน การงดเวนการขอวีซา เสนทางการบินใหม ปีการทองเที่ยวลาว 2555 ซึ่งจากนโยบาย และกิจกรรมตางๆ

เหลาน้ีทําใหรัฐบาลลาวประมาณการณวาจะมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในลาวในปีพ.ศ.2556 มากถึง 3.7 ลานคนเพิ่ม

ขึ้นประมาณ 14% จากปีพ.ศ.2555 ซึ่งจะสงผลดีธุรกิจอสังหาริมทรัพยอื่นๆ ดวย

 

สุรเชษฐ ยังกลาวอีกวา “มีโรงแรมที่กําลังกอสรางหลายแหง โดยมีหองพักรวมกันประมาณ 990 หอง โดยทัง้หมดมี

กําหนดที่จะเปิดใหบริการในปีพ.ศ.2557 นักลงทุนชาวตางชาติหลายรายลงทุนพัฒนาโครงการโรงแรมระดับ 4 – 5

ดาวในเวียงจันทน เชน กลุม HAGL จากเวียดนาม กลุมเดอะรีกัลโกลบอลอินเวสทเมนท และดีเวลลอปเมนท ของ

สิงคโปร โครงการขนาดใหญหลายโครงการของนักลงทุนชาวตางชาติที่มีแผนจะพัฒนาในอนาคตในเวียงจันทนก็มร

โรงแรมเป็นสวนหน่ึงในโครงการ เชน โครงการ Vientiane New World ตามแนวแมน้ําโขง โครงการ The World

Trade Centre ในใจกลางเวียงจันทน โครงการ Vientiane Complex และอีกโครงการที่พัฒนาโดยกลุม BIM ของ

เวียดนาม”

 

นักลงทุนชาวตางชาติหลายรายที่ลงทุนในเวียงจันทนในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งพวกเขาเหลาน้ีตองการพื้นที่อาคาร

สํานักงานคุณภาพที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ที่จอดรถเพียงพอ และการบริหารอาคารที่มีคุณภาพ แมวาจะมี

นักลงทุนชาวตางชาติหลายรายที่เชาบานเดี่ยว หรืออาคารพาณิชยเพื่อใชเป็นสํานักงาน

 

อุปทานพืน้ที่อาคารสํานักงานสะสม ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2556

ที่มา: ฝ ายวิจัย คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย

http://www.thaimediapr.com/wp-content/uploads/2013/11/loa1.jpg


 

“อาคารสํานักงานแหงแรกในเวียงจันทนเปิดใหบริการในปีพ.ศ.2536 ใน Chantabuly ซึ่งการขาดแคลนที่ดิน และ

ราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางการการพัฒนาตลาดอสังหาฯ ใน Chantabuly ดังนัน้โครงการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยใหมๆ จึงอยูในพื้นที่อื่น” สุรเชษฐ กลาว

 

 

 

 

 

“คาเชาเฉลี่ยของอาคารสํานักงานในเวียงจันทนอยูที่ 5 – 15 เหรียญดอลลารสหรัฐตอเดือน ขึ้นอยูกับสิ่งอํานวย

ความสะดวก และทําเลที่ตัง้ อาคารสํานักงานสวนใหญในเวียงจันทนมีอัตราการเชาคอนขางสูง แมวาจะมีพื้นที่ใน

อาคารสํานักงานที่ยังคงวางอยู โดยเฉพาะในอาคารสํานักงานที่ตัง้อยูไกลจากพื้นที่ธุรกิจ” สุรเชษฐ กลาวเพิ่มเติม

 

ตลาดพื้นที่คาปลีกเป็นอีกหน่ึงตลาดอสังหาริมทรัพยที่นาสนใจสําหรับชาวตางชาติ แมวาจํานวนประชากรใน

เวียงจันทนจะไมมาก และไมเหมาะกับโครงการศูนยการคาขนาดใหญ อุปทานพื้นที่คาปลีกในเวียงจันทนมีอยูไม

มาก ซึ่งสวนใหญสรางเสร็จ และเปิดใหบริการในชวงไมกี่ปีที่ผานมาเทานัน้ แตวาโครงการเหลาน้ียังคงมีมาตรฐาน

ตํ่ากวาโครงการอื่นๆ ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการแบง และจัดพื้นที่เชา

 

“โครงการพัฒนาขนาดใหญบางโครงการในเวียงจันทนเป็นการเพิ่มความตองการพื้นที่คาปลีก เพราะในโครงการ

เหลาน้ีมีการพัฒนาพื้นที่คาปลีก โรงรม อาคารสํานักงาน และเซอรวิสอพารทเมนท ดังนัน้ เวียงจันทนมีความเป็นไป

ไดที่จะพัฒนาเป็นศูนยกลางการทองเที่ยวแหงใหมในอนาคต ไมใชแคศูนยกลางการเดินทางไปหลวงพระบาง เมื่อ

โครงการเหลาน้ีสรางเสร็จ” สุรเชษฐ กลาว

 

สุรเชษฐ ยังกลาวอีกวา “ผูประกอบการซูเปอรสโตร มอลล และศูนยการคาในประเทศไทยก็กําลังมองหาลูทางในการ

เปิดศูนยการคาแหงแรกของตนเองในลาว โดยเฉพาะในเวียงจันทน และหลวงพระบาง แตอาจจะมาในรูปแบบที่มี

ขนาดไมใหญมาก เน่ืองจากประชากรในลาวยังคงมีไมมาก”

 


